

Số: /KH-PCTT&TKCN

Cẩm Châu, ngày tháng 02 năm 2023

**KẾ HOẠCH
Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2023**

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số: 33/2015/QH13 ngày 19/6/2013;
Chỉ thị số: 42 – CT/TW ngày 24/03/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai;

Nghị định số: 160 /2018 NĐ-CP ngày 29 /11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai;

Quyết định số: 1061/QĐ – TTg ngày 01/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống thiên tai;

Nghị quyết số: 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác Phòng , chống thiên tai ;

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13 /7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ quét và sạt lở đất;

Quyết định số: 03/2023 /QĐ-TTg ngày 13 /01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;

Quyết định số: 44/2014 / QĐ- TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;

Quyết định số: 649/QĐ-TTg ngày 30/05/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2023;

Quyết định số: 1482/QĐ-UBND ngày 29/04/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa, phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã Cẩm Châu xây dựng Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG.

Cẩm Châu cách trung tâm huyện Cẩm Thủy 9 km về phía Nam, có ranh giới tiếp giáp như sau:

Phía Bắc giáp xã Cẩm Bình, Cẩm Sơn.

Phía Nam giáp xã Cẩm Tâm.

Phía Đông giáp xã Cẩm Yên.

Phía Tây giáp xã Cẩm Thạch và huyện Ngọc Lặc.

Xã có đường Hồ Chí Minh và tỉnh lộ 518 chạy qua địa bàn. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương với các vùng, miền xung quanh.

Với đặc trưng của một xã miền núi có địa hình dốc, đồi núi xen kẽ tạo thành địa hình phức tạp, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, thất thường, mùa khô kéo dài nên hạn hán, thiếu nước xảy ra thường xuyên; Hàng năm là khu vực

thường xảy ra nhiều trận mưa, lũ lớn; các trận mưa lũ diễn ra trong thời gian ngắn những cơn lũ xuất hiện bất ngờ cục bộ, tốc độ nhanh rất khó cho dự báo, cảnh báo và triển khai đối phó.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTT NĂM 2022.

1. Công tác tổ chức triển khai trước mùa mưa bão:

UBND xã đã kiện toàn BCH PCTT-TKCN năm 2023 theo đúng quy định, do Đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Phó ban thường trực, đồng chí chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, đồng chí trưởng công an xã là phó ban trực chỉ huy lực lượng cứu hộ cứu nạn và công tác an ninh khi xảy ra thiên tai, cán bộ công chức và trưởng các ban ngành, đoàn thể là thành viên BCH; Ban Nông nghiệp xã làm Thường trực BCH PCTT-TKCN xã. Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã đã lập và ban hành Phương án số: 01/PA - BCH ngày 21 tháng 02 năm 2022 về phòng chống thiên tai, và tìm kiếm cứu nạn. Ban chỉ huy đã phân công cụ thể các thành viên chỉ đạo đến từng thôn, đơn vị, kiểm tra công tác chuẩn bị, các loại vật tư, phương tiện theo phương châm "**4 tại chỗ**" theo kế hoạch phân bổ của xã cho các đơn vị. kiểm tra, xác định cụ thể những công trình trọng yếu, các khu dân cư có nguy cơ bị ngập lụt, bị ảnh hưởng do sạt lở đất, ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét, tồ lốc, có phương án ứng phó với mọi tình huống xảy ra, giao nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ huy các thôn trực tiếp kiểm tra các đơn vị thực hiện triển khai phương án. chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó chú trọng kiểm tra vật tư, phương tiện và lực lượng phục vụ cho công tác phòng chống, khi có thiên tai hỏa hoạn xảy ra theo phương án BCH PCTT&TKCN xã xây dựng đã được phê duyệt.

2. Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác PCTT & TKCN năm 2022:

a. Ảnh hưởng thiên tai:

Năm 2022 do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 năm 2022 làm ảnh hưởng đến sản xuất cây màu vụ Đông năm 2022.

b. Công tác lãnh chỉ đạo: Chủ tịch UBND xã Trưởng Ban chỉ huy PCTT đã tổ chức họp ban chỉ huy PCTT xã để triển khai các Công điện khẩn của huyện sau khi nhận công điện của huyện. Đồng thời in công điện giao cho các thành viên xuống tận thôn để thông báo cho nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó khi có mưa bão xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT đã trực tiếp chỉ đạo nhân dân tập trung ứng phó với từng tình huống cụ thể xảy ra, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa bão, rét đậm rét hại gây ra và giao nhiệm vụ cho từng thành viên BCHPCTT xã, thường xuyên cùng cơ sở chỉ đạo tốt việc phòng, chống khi có mưa bão xảy ra; song với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, BCHPCLB xã tập trung chỉ đạo ứng phó khắc phục hậu quả do mưa lũ, rét đậm rét hại gây ra, đã hạn chế tối đa mức thiệt hại về tài sản, cây trồng, vật nuôi của nhân dân.

c. Công tác thực hiện nhiệm vụ của thành viên BCH PCTT xã:

+ Các thành viên BCH PCTT xã đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm trong công tác chỉ huy ứng phó với mưa lũ, rét đậm rét hại xảy ra, đã kiểm tra sát sao tình hình các thôn triển khai thực hiện phương án và trực tiếp xuống cơ sở được

phân công chỉ đạo, cùng cơ sở trong lúc mưa bão, gió lốc, rét đậm, rét hại: Chỉ đạo khắc phục hậu quả chống úng, chống rét diện tích lúa, màu bị ảnh hưởng;

Kết quả năm 2022, là năm tần suất bão, lũ xuất hiện ít, gây thiệt hại ít về hoa màu không làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt nhân dân, song đã được ứng phó, khắc phục kịp thời. Qua diễn biến các hình thái thiên tai kể trên năm 2022 cũng đã bộc lộ những hạn chế trong công tác chỉ đạo, thực hiện chế độ báo cáo chưa kịp thời, độ chính xác về số liệu báo cáo chưa cao.

3. Tổ chức thực hiện của các thôn:

- Các thôn đã xác định rõ nhiệm vụ chủ động thực hiện phương án PCTT&TKCN đã xây dựng, thực hiện chỉ đạo PCTT&TKCN của Chủ tịch UBND xã, BCH PCTT&TKCN xã. Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực 24/24 giờ trong thời gian mưa bão xảy ra.

III. MỤC TIÊU, PHƯƠNG CHÂM, YÊU CẦU ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC TÌNH HUỐNG THIÊN TAI XẢY RA.

1. Mục tiêu.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại về hoa màu, người, tài sản, công trình hạ tầng công cộng, của Nhà nước và nhân dân. Bảo vệ môi trường sinh thái về tài nguyên rừng.

2. Tư tưởng và phương châm chỉ đạo.

- Thực hiện 4 tại chỗ “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ”.

- Phương châm chỉ đạo: “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”

3. Yêu cầu.

- Nắm chắc mọi diễn biến tình hình, tổ chức quán triệt sâu sắc cho mọi cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, lực lượng công an, quân sự và nhân dân trong xã thấy rõ tác hại, hậu quả của thiên tai, tai nạn bão lụt, lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai khác như hạn hán, rét đậm, rét hại, dịch bệnh về cây trồng, vật nuôi... và ý nghĩa của công tác ứng phó từng loại hình, đặc biệt là công tác TKCN, để xác định trách nhiệm. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

- Làm tốt công tác kiểm tra, tổ chức luyện tập các phương án và bổ sung điều chỉnh Phương án PCTT-TKCN của địa phương.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nguồn lực của cộng đồng, để phòng, tránh, ứng cứu kịp thời khi thiên tai, tai nạn, dịch bệnh xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của Nhà nước, đơn vị, tính mạng và tài sản của nhân dân.

IV. CÁC KỊCH BẢN THIÊN TAI CÓ THỂ XẢY RA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ.

1. Bão, Áp thấp nhiệt đới.

Khi bão xuất hiện, áp thấp nhiệt đới thường xảy ra trên phạm vi toàn xã

- Bão, bão mạnh, siêu bão đổ bộ vào đất liền: Bão sẽ làm ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi nhà cửa trên địa bàn xã. Đặc biệt khi bão lớn sẽ gây đổ nhà cây cối của nhân dân.

2. Mưa lớn, Lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

- Mưa lũ lớn có thể gây thiệt hại các công trình giao thông: Đập tràn Đồng Thanh đường tràn Bái Dốt thôn Đồng Thanh, Đập Vòng Hào thôn Trung Độ, Tràn thôn Trung Chính; các tuyến đường bê tông, các công trình thủy lợi và các công trình khác của xã. Cụ thể:

+ Tại đập Đồng Thanh: Mưa lũ lớn sẽ làm dâng nước tại đập, hiện tại đã có cầu treo, nhưng nếu mưa lũ lớn chỉ đi bằng phương tiện xe máy và người đi bộ, xe ô tô không qua được.

+ Tại Cống tràn thôn Đồng Thanh: Đây là một tuyến đê dân sinh chính của thôn Kim Thanh. Khi mưa lũ lớn cũng làm chia cắt giao thông đi lại của người dân, đồng thời nếu lũ vượt mức cho phép sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con người và phương tiện khi qua lại.

+ Tại đập Vòng Hào: Đây là một tuyến đê dân sinh chính của thôn Trung Độ. Khi mưa lũ lớn cũng làm chia cắt giao thông đi lại của người dân, đồng thời nếu lũ vượt mức cho phép sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con người và phương tiện khi qua lại.

+ Tại cống tràn thôn Trung Chính: Đây là một tuyến đê dân sinh chính của thôn Trung Chính. Khi mưa lũ lớn cũng làm chia cắt giao thông đi lại của người dân, đồng thời nếu lũ vượt mức cho phép sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con người và phương tiện khi qua lại.

- Mưa lũ lớn còn đe dọa đến chia cắt giao thông trên các tuyến đường giao thông liên thôn, đường 518 và điểm gần trường Trung học cơ sở của đường Hồ Chí Minh.

- Mưa lũ lớn còn đe dọa đến Đường dây tải điện 0,4kw đi vào các thôn.

- Mưa, lũ, gió bão sẽ làm cho các loại cây cối bị đổ, gãy gây hư hại, ảnh hưởng đến nhà cửa, đường dây điện và làm cản trở, ách tắc giao thông.

- Lũ ống, lũ quét: Địa bàn thôn Trung Độ gồm 9 hộ dân với 39 khẩu dọc theo bờ suối. Trường hợp Lũ lớn nước dâng sẽ gây ngập úng cho cây màu trong vườn của các hộ. nếu nước lũ quá lớn sẽ gây ngập công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, thậm chí là nhà ở của các hộ.

- Xạt lở đất: đề phòng xảy ra ở những khu vực chân đồi, các khu vực gần khe suối, lề đường, chân khay các công trình giao thông, thủy lợi.

3. Hạn hán:

- Hạn hán ảnh hưởng đến vấn đề sản xuất nông nghiệp về thời vụ gieo trồng, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính của xã (lúa; ngô, mía...) tại các thôn như: Trung Chính, Trung Độ...Củ đậu, Sắn dây tại thôn Đồng Thanh.

- Thiệt hại do hạn hán gây ra thường đứng sau thiệt hại do mưa, giông lốc, bão, lũ, gây thiệt hại nghiêm trọng về sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

4. Sương muối, rét đậm và rét hại.

Cuối năm 2022 trên địa bàn xã có nhiều ngày xảy ra rét đậm rét hại, làm ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi, nhưng cơ bản không gây ra thiệt hại lớn.

5. Lốc xoáy, sét, mưa đá và các loại thiên tai khác.

5.1. Lốc xoáy: Là một hiện tượng thời tiết cục bộ trong đó gió xoáy được hình thành do sự mất ổn định và nhiễu động gây ra bởi biến thiên nhiệt và dòng không khí. Sự xuất hiện của lốc xoáy rất khó có thể dự báo, thường chỉ quan sát được khi nó hình thành. Do vậy việc cảnh báo sớm hầu như không thể thực hiện được. Những cơn lốc xoáy có khả năng cuốn phăng nhà cửa, xe cộ,... lốc xoáy còn đi kèm với sấm sét, mưa đá và lũ quét, những yếu tố làm tăng thêm mức độ tàn phá.

Lốc xoáy: Có thể xảy ra ở các thôn trên địa bàn xã, cần chú ý các phòng học của 3 Trường, các ngôi nhà cấp 4 chưa kiên cố có thể bị đổ vỡ, tốc mái.

5.2. Sét (tia sét): Là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và đất hay giữa các đám mây mang các điện tích khác dấu. Khi hai đám mây tích điện trái dấu lại gần nhau, giữa hai đám mây có hiện tượng phóng tia lửa điện và ta trông thấy một tia chớp. Nếu có đám mây dông tích điện đi gần mặt đất tới những khu vực trồng trái, gặp một vật có độ cao như cây cối, người cầm cuốc, xẻng... thì sẽ có hiện tượng phóng tia lửa điện giữa đám mây và mặt đất. Đó là hiện tượng sét đánh.

Năng lượng của một cú sét lớn nên sức phá hoại của nó rất lớn, khi một công trình bị sét đánh trực tiếp có thể bị ảnh hưởng đến độ bền cơ khí, cơ học của các thiết bị trong công trình, nó có thể phá hủy công trình, gây cháy nổ,... Khi xảy ra phóng điện, sét sẽ gây nên một sóng điện từ tỏa ra xung quanh với tốc độ rất lớn, trong không khí tốc độ của nó tương đương tốc độ ánh sáng. Sóng điện từ truyền vào công trình theo các đường dây điện lực, thông tin... gây quá điện áp tác dụng lên các thiết bị trong công trình, gây hư hỏng đặc biệt đối với các thiết bị nhạy cảm: thiết bị điện tử, máy tính cũng như mạng máy tính,... Khi người bị sét đánh có thể thiệt mạng, những người sống sót cũng bị tổn thương sức khỏe nghiêm trọng.

5.3. Mưa đá: Xảy ra do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau, hơi nước bốc lên cao, ngưng tụ lại thành hạt đá nhỏ, những hạt đá này tiếp tục đông kết và dính lại với nhau tạo nên những hạt đá to hơn và rơi xuống mặt đất, gây ra những trận mưa đá. Mưa đá thường kết thúc rất nhanh trong vòng 5 -10 phút và cũng có thể kéo dài từ 20 - 30 phút. Mưa đá trong thực tế thường chỉ xảy ra trong các cơn giông tố mạnh và đi kèm với mưa rào cường độ lớn trong khoảng thời gian tương đối ngắn, xảy ra trong mùa nắng nóng.

Người dân có thể nhận biết được mưa đá chuẩn bị xảy ra dựa vào một vài đặc điểm như: ban ngày có giông mạnh, mây đen kịt trên bầu trời, ban đêm

có sấm sét, gió đang thổi đều bỗng lặng đi, trời lạnh đột ngột,... Nếu thấy trời nổi dông gió, mây đen bao phủ bầu trời gần như kín tầm mắt, có dạng như bầu vú, rồi giông gió nổi lên mạnh, tạo ra tiếng "ù ù, ầm ầm" liên tục thì phải cảnh giác với mưa đá. Nếu tiếp đó lác rác vài hạt mưa rào, ta cảm thấy nhiệt độ không khí như lạnh đi rất nhanh đó là lúc mưa đá kéo đến.

V. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN.

1. Bão, Áp thấp nhiệt đới:

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã triệu tập thành viên BCH, người có liên quan và có trách nhiệm hợp triển khai các biện pháp phòng, chống; Cử Thành viên BCD xã xuống cơ sở trực tiếp chỉ đạo; đồng thời cập nhật thông tin về bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề ra thông báo phát trên hệ thống loa phát thanh của xã, của thôn về tốc độ di chuyển và hướng đổ bộ của bão. Trưởng ban chỉ đạo - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các thôn, các cơ quan thực hiện phương án bốn tại chỗ để sẵn sàng ứng cứu.

Phương án ứng phó: Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban chỉ huy, chỉ đạo:

- Thành viên BCD xã trực tiếp chỉ đạo các thôn, lực lượng của thôn thực hiện việc chằng, chống nhà cửa, cơ quan, nhà trường kiểm tra, thực hiện loại bỏ những cây to có nguy cơ đổ gãy vào các công trình, đường giao thông và nhà cửa của nhân dân.

- Huy động trung đội cơ động sẵn sàng ứng cứu; chỉ đạo di dời các hộ gần những nơi sung yếu đến nơi đảm bảo an toàn.

- Phân công thành viên BCD xã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị. Huy động trung đội cơ động; Lực lượng công an; Lực lượng cán bộ xã sẵn sàng ứng cứu; Hỗ trợ công tác di dời và đảm bảo an toàn về người và tài sản cho các hộ những nơi sung yếu đến nơi đảm bảo an toàn.

- Đối với trường hợp nhà tạm, tranh tre: Trước khi có mưa giông, bão, lốc BCD xã cùng với thôn, hộ dân phải chuẩn bị cột chằng chéo. Trường hợp có lốc xoáy lớn xảy ra thì phải di rời hộ đến nơi an toàn.

2. Mưa lớn, Lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

*** Yêu cầu chung:**

- Mưa lũ lớn có thể gây thiệt hại các công trình giao thông: Đập tràn Đồng Thanh, Đập Vòng Hào, Bai Hang; đường tràn Kim Thanh, các tuyến đường bê tông, các công trình thủy lợi và các công trình khác của xã.

- Trước khi lũ quét có khả năng xảy ra ở thôn:

+ BCH của xã, các thôn nghiên cứu và xây dựng tiêu chí xác định các khu vực, tình huống thiên tai lũ quét (Thôn Trung Chính, Đập Vòng Hào, đập Đồng Thanh)...; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân những kiến thức về thiên tai, tai nạn, lũ ống, lũ quét (đặc biệt là lũ ống, lũ quét) và các biện pháp phòng tránh hiệu quả.

+ Chủ động xây dựng phương án phòng tránh lũ ống, lũ quét và kế hoạch sử dụng lực lượng, phương tiện cứu hộ tại chỗ của xã, thôn; Đồng thời tổ chức lực lượng xung kích (tại chỗ) thực hiện tốt công tác thông tin liên lạc, cảnh báo thiên tai, TKCN và khắc phục hậu quả. Kiểm tra lại lực lượng, dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết khác.

+ Tổ chức điều tra, thống kê các khu dân cư, hộ dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm hoặc dễ bị ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét; Khu vực ven, suối để cắm biển báo cho nhân dân biết chủ động phòng tránh và có phương án di rời dân kịp thời. Tổ chức lực lượng xung kích sẵn sàng thực hiện tốt công tác thông tin liên lạc, cảnh báo, báo động, TKCN và khắc phục hậu quả.

*** Lực lượng, phương tiện và vật chất tại chỗ.**

- Lực lượng: BCH xã, Công an xã, Quân sự, Dân quân, thôn, các ban ngành đoàn thể... và nhân dân trong xã tham gia phòng, tránh, ứng cứu, khắc phục hậu quả và TKCN; tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ canh gác, báo động và bảo vệ ANTT.

- Phương tiện, vật chất: Huy động tối đa các phương tiện, vật tư (ô tô, xe máy, dụng cụ cầm tay) hiện có của các doanh nghiệp... để tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả, cùng với phương tiện hiện có của nhân dân, như: Xe ô tô, xúc vật kéo và các dụng cụ cầm tay như: cuốc, xẻng, xà beng, đèn pin, áo mưa, bao tải, bao ni lông các loại, cọc tre, luông, dây thừng, dây kéo....

*** Lực lượng, phương tiện cơ động**

- Lực lượng: các ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã; BCH Quân sự; Ban Công an xã;

- Phương tiện: Theo sự điều hành của Chủ tịch UBND xã, Ban chỉ huy PCTT& TKCN xã điều động phương tiện của các doanh nghiệp, các hộ dân có phương tiện đóng trên địa bàn đã hiệp đồng với xã. Khi có yêu cầu chỉ viện của huyện hoặc lực lượng của các xã gần nơi xảy ra lũ quét thì Chủ tịch UBND huyện và Ban chỉ huy PCTT& TKCN huyện xem xét, quyết định.

- Phương tiện thông tin, liên lạc: Phát huy tối đa mạng lưới viễn thông hiện đang hoạt động trên địa bàn (mạng di động, điện thoại cố định) phương tiện thông tin của đài truyền thanh của xã và thôn... đảm bảo chỉ huy, chỉ đạo kịp thời, thông suốt trong mọi tình huống, đồng thời, tổ chức các lực lượng sẵn sàng làm nhiệm vụ.

*** Địa điểm ảnh lũ quét và phương án ứng phó cụ thể:**

+ Tại đập Đồng Thanh: Mưa lũ lớn sẽ làm dâng nước tại đập làm chia cắt giao thông, nhân dân không thể đi lại được. Đặc biệt khi lũ lớn vượt mức an toàn cho phép, nếu người dân đi qua sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con người và phương tiện.

Vì vậy tại đập này, khi có mưa lớn xảy ra, thì phải có theo dõi lượng mưa và lưu lượng nước tràn về, nguy cơ tràn về. Khi lũ ống tràn xuống có thể ngăn cách giao thông từ 1- 5 giờ đồng hồ, thậm chí dài hơn nếu thời gian mưa kéo dài.

Phương án ứng phó: Khi mưa lũ lớn ngăn cách giao thông, các phương tiện không thể qua lại. BCH xã cử thành viên trực 24/24h, thành viên BCH của xã trực chỉ huy trực tiếp. Phía đầu đập từ đường HCM đi vào cử Đ/c Bàn Văn Thủy Phó trưởng công an xã cùng 2 Đ/c trong lực lượng cơ động của xã trực chỉ huy trực tiếp, phía bên kia của đập thuộc thôn Đồng Thanh do Đ/c Nguyễn Ngọc Điện Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã, trực và chỉ huy, cùng với lực lượng của thôn chỉ huy tại chỗ 24/24h. Yêu cầu khi nào nước rút đảm bảo an toàn mới được giải tán lực lượng.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo về Thường trực BCH tại xã để có chỉ đạo và ứng cứu kịp thời.

+ Tại đập Vòng Hào thôn Trung Độ: Đây cũng là một tuyến đường dân sinh chính của thôn Trung Độ. Khi mưa lũ lớn cũng làm chia cắt giao thông đi lại của người dân và vượt mức cho phép sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con người và phương tiện khi qua lại.

Phương án ứng phó: Khi mưa lũ lớn ngăn cách giao thông, các phương tiện không thể qua lại. BCH xã Cử thành viên trực 24/24h, thành viên BCH của xã trực chỉ huy trực tiếp. Phía đầu đập từ đường HCM đi vào cử Đ/c Lê Văn Tuấn- Phó trưởng Công an xã cùng 2 Đ/c trong lực lượng cơ động của xã trực chỉ huy, đảm bảo không cho người và phương tiện đi qua, phía bên kia của đập thuộc thôn Trung Độ do Đ/c Thôn đội trưởng thôn Trung Độ và một số lực lượng trong thôn trực tại chỗ 24/24h. Yêu cầu khi nào nước rút đảm bảo an toàn thì mới giải tán lực lượng và báo cáo tình hình về BCH xã.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo về Thường trực BCH tại xã để có chỉ đạo và ứng cứu kịp thời.

+ Tại đập công tràn thôn Trung Chính: Đây cũng là một tuyến đường dân sinh chính của hơn 35 hộ Đồng bào Dao thôn Trung Chính đang sinh sống. Khi mưa lũ lớn cũng làm chia cắt giao thông đi lại của người dân, đồng thời nếu lũ vượt mức cho phép sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con người và phương tiện khi qua lại.

Phương án ứng phó:

- Thông báo rộng rãi cho nhân dân biết mức độ nguy hiểm khi lũ lớn tràn về;

- BCH xã cử 2 đồng chí thành viên BCD xã về tại điểm cùng với thôn và lực lượng nhân dân tại chỗ trực và ứng phó: Phía thôn Trung Chính do ông Phạm Hồng Thái

- Trưởng thôn Trung Chính cùng với lực lượng tại chỗ của thôn trực ứng phó 24/24h, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản con người khi có lũ lớn xảy ra.

- Khi nước quá lớn thì chỉ huy cho nhân dân đi đường qua nhà ông Bùi Văn Đệ phía trên và tuyến được đi qua nhà ông Triệu Văn Ngọc để di chuyển về nhà.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo về Thường trực BCH tại xã để có chỉ đạo và ứng cứu kịp thời.

- Mưa lũ lớn còn chia cắt và ảnh hưởng đến giao thông trên các tuyến đường giao thông liên thôn, đường 518 và điểm gần trường THCS của đường Hồ Chí Minh.

- Mưa lũ lớn còn ảnh hưởng đến Đường dây tải điện 0,4kv đi vào các thôn.

- Mưa, lũ, gió bão sẽ làm cho các loại cây cối bị đổ, gãy gây hư hại, ảnh hưởng đến nhà cửa, đường dây điện và làm cản trở, ách tắc giao thông.

- Lũ ống, lũ quét: Địa bàn thôn Trung Độ gồm 9 hộ dân với 41 khẩu dọc theo bờ suối. Trường hợp lũ lớn nước dâng sẽ gây ngập úng cho cây mầu trong vườn của các hộ. nếu nước lũ quá lớn sẽ gây ngập công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, thậm chí là nhà ở của các hộ.

Phương án ứng phó:

+ Thông báo cho 09 hộ dọc bờ suối thôn Trung Độ chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho công tác ứng phó với thiên tai; bảo vệ cây trồng vật nuôi trong vườn của hộ. Trường hợp nước ngập vào nhà, thì sơ tán các hộ lên các hộ phía trên đường HCM: hộ ông Bùi Trọng Tình, ông Hà Văn Lập, ông Ngô Sỹ Nguyễn thậm chí cần thiết thì di rời lên trường Tiểu học;

+ Khi cần phải sơ tán nhân dân thì BCH xã huy động lực lượng của xã, và nhân dân trong thôn Trung Độ cùng hỗ trợ các hộ sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn gần nhất. Đảm bảo không có thiệt hại về tính mạng con người.

Trách nhiệm của cộng đồng dân cư:

Tuyệt đối chấp hành theo các mệnh lệnh của Nhà nước, trong thời gian bão đổ bộ, áp thấp nhiệt đới xảy ra tuyệt đối khoogn được đi ra ngoài; Không được ở lại các chòi canh, có trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh nơi ở và nơi cư trú.

Công tác triển khai thực hiện sau khi bão đi qua:

- Huy động lực lượng, tổ chức đưa người đi sơ tán, di rời trước bão về nơi ở cũ an toàn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, bảo vệ trật tự trị an và tài sản của nhân dân, doanh nghiệp, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.

- Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước uống, chăm sóc y tế, nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt và đời sống của nhân dân. Thu dọn nhanh gọn cây xanh bị đổ gãy làm ảnh hưởng đến giao thông...

- Kịp thời động viên, thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá xác định mức độ thiệt hại theo đúng quy định và báo cáo Ban chỉ huy PCTT- TKCN cấp trên.

3. Hạn hán:

- Đây là vấn đề hết sức khó khăn cho việc điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

- Hạn hán ảnh hưởng đến vấn đề Nông nghiệp về thời vụ gieo trồng, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính của xã (lúa; ngô....) tại các thôn như: thôn Trung Chính, Đồng Thanh, Sơn Lập...

- Hạn hán ảnh hưởng đến vấn đề an ninh rừng: Cháy do hạn hán nắng nóng kéo dài; người dân đốt bắt ong; người dân đốt nương rẫy gần rừng, ... gây ra cháy rừng.

Phương án ứng phó:

- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xây dựng lịch tưới chi tiết cụ thể cho từng hệ thống công trình, phù hợp với từng vùng tưới, tập trung vùng tưới cao xa trước, thấp gần sau. Chuyển một phần diện tích đất 01 lúa không có khả năng gieo cấy được sang trồng các loại cây nông nghiệp, cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Sau mỗi đợt tưới các thôn chỉ đạo nạo vét tu bổ hệ thống kênh tưới nội đồng để nâng cao chất lượng hiệu quả tưới, rút ngắn được thời gian cũng như tiết kiệm được nguồn nước, trong điều kiện nguồn nước xuống thấp so với cùng kỳ nhiều năm.

- BCD kế hoạch BVR- PCCCR, phân công các thành viên chỉ đạo các lực lượng của xã, của thôn thực hiện tốt phương án BVR&PCCCR của BCD BV&PTR; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật BVR và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với an ninh rừng. Tăng cường trồng cây lâm nghiệp, trồng cây xanh trên địa bàn xã.

- Chỉ đạo thành viên trực cháy 24/24 tại UBND xã. Duy trì lực lượng cơ động của xã. Phân công các lực lượng phụ trách thôn được giao. Trực tiếp nắm tình hình và báo cáo BCD xã về nguy cơ cháy rừng trong mùa khô và thực hiện công tác PCCCR theo nhiệm vụ được phân công.

Trường hợp xảy ra cháy, lực lượng PCCCR xã, lực lượng cơ động xã trực tiếp thực hiện theo chỉ huy và điều động của Trưởng ban chỉ đạo xã, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã. Đảm bảo hiệu quả cao nhất trong công tác PCCCR.

4. Sương muối, rét đậm và rét hại:

Các tháng đầu vụ Chiêm xuân hàng năm do là địa bàn xã là vùng núi nên dễ xảy ra các hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối cục bộ gây thiệt hại lớn cho sản xuất ngành trồng trọt và chăn nuôi.

Phương án ứng phó: Nâng cao vai trò trách nhiệm của BCH xã và ý thức tự giác của người dân đối với sự biến đổi thời tiết bất thường. Tuyên truyền đến mọi người dân về cách phòng, chống rét, sương muối cho cây trồng, vật nuôi bằng cách: Chuẩn bị nguồn thức ăn, che chắn chuồng trại, cây trồng và chuẩn bị lượng giống dự phòng cần thiết để khắc phục sau mỗi đợt. Không gieo trồng cây màu vào thời điểm có rét đậm, rét hại và sương muối. Thực hiện gieo trồng theo thời vụ của huyện, xã.

5. Lốc xoáy, sét, mưa đá và các loại thiên tai khác:

5.1. Lốc xoáy:

Những cơn lốc xoáy có khả năng cuốn phăng nhà cửa, xe cộ,... lốc xoáy còn đi kèm với sấm sét, mưa đá và lũ quét, những yếu tố làm tăng thêm mức độ tàn phá của chúng.

Phương án ứng phó: Khi xuất hiện tại địa phương, cụ thể tại một thôn có một khu dân cư bị ảnh hưởng gây thiệt hại, có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của nhân dân. Chủ tịch UBND xã - Trưởng BCD trực tiếp chỉ đạo lực lượng cơ động tập trung ứng cứu và khắc phục sau thiên tai bất thường.

5.2. Sét (tia sét):

Đây là một hiện tượng cực kỳ nguy hiểm, nó xảy ra bất chợt, khi người bị sét đánh sẽ gây thiệt hại về tài sản, hoa màu, thậm chí có thể thiệt mạng con người, những người sống sót cũng bị tổn thương sức khỏe nghiêm trọng.

Phương án ứng phó: Tuyên truyền cho mọi người về cách phòng tránh sét khi có các hiện tượng bất thường về lốc xoáy và sấm sét để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Chặt bỏ những cây to không có giá trị. Tránh xa những điểm có nhiều cây to, các công trình đang xây dựng có nhiều sắt, thép...

5.3. Mưa đá: Là hiện tượng bất thường của thời tiết, gây thiệt hại rất nghiêm trọng trong sản xuất Nông nghiệp.

+ Phương án ứng phó: Cần có biện pháp che chắn cho những vật dụng dễ vỡ, khắc phục nhanh hậu quả sau khi bị ảnh hưởng của mưa đá cho các công trình, vật dụng, cây trồng, vật nuôi...

6. Công tác truyền thông.

- Văn phòng Thường trực Chỉ huy PCTT&TKCN xã có trách nhiệm tiếp nhận các văn bản, công điện chỉ đạo, bản tin dự báo, cảnh báo của các cơ quan cấp trên, tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã, UBND xã triển khai thực hiện công điện của huyện đến các ban, ngành các thôn, tổ dân phố chỉ đạo các biện pháp ứng phó.

- Đài Phát thanh xã thường xuyên phát các bản tin dự báo, cảnh báo, các văn bản, công điện của các cấp chỉ đạo PCTT đến cộng đồng dân cư nắm bắt đảm bảo kịp thời.

VI. TỔ CHỨC CHỈ HUY VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO.

1. Vị trí chỉ huy.

- Vị trí chỉ huy trung tâm PCTT- TKCN xã: Tại UBND xã;
- Vị trí chỉ huy khi có tình huống: Tại các thôn, nơi xảy ra vụ việc.

2. Thống nhất chỉ huy.

Dưới sự chỉ đạo, chỉ huy, điều hành chung của Chủ tịch UBND xã, và Ban chỉ huy PCTT& TKCN các cấp; căn cứ vào tình hình thực tế, tính chất,

quy mô và phạm vi thiên tai..., để tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

Khi xảy ra các thảm họa thiên tai.

- Mức độ xảy ra ở cấp thấp, phạm vi hẹp (01- 02 thôn) ít nguy hiểm, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, dưới sự chỉ huy, điều hành của Chủ tịch UBND xã, trưởng thôn khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ của địa phương ứng cứu và TKCN; đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo.

- Mức độ xảy ra ở cấp cao hơn, cấp báo động từ trên cấp II, xảy ra trên phạm vi rộng tính chất phức tạp, nguy hiểm. Trước mắt, các thôn thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, dưới sự chỉ huy, điều hành chung của Chủ tịch UBND xã, và trưởng thôn; Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã, khẩn trương triển khai các phương án TKCN, huy động lực lượng tại chỗ của địa phương ứng cứu và TKCN kịp thời. Đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, để xin ý kiến chỉ đạo.

3. Khắc phục hậu quả.

- Tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn.
- Thông tin khẩn cấp cho cấp trên và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khi vượt quá khả năng của địa phương.

- Tổ chức đưa người sơ tán trở về nhà an toàn.

- Khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại, đề xuất nhu cầu hỗ trợ, cứu trợ và khắc phục.

- Tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng thiệt hại.

- Tổ chức huy động lực lượng, tu sửa nhà cửa, trường học, trạm y tế, đường giao thông và các công trình công cộng; vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở đất.

- Tổ chức khôi phục sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân.

- Tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá tình hình thiệt hại, kết quả phòng tránh, ứng cứu, khắc phục lũ quét của địa phương và làm công tác thi đua khen thưởng, những kiến nghị, đề xuất và tổng hợp báo cáo cấp trên.

4. Đảm bảo thông tin liên lạc.

Sử dụng mạng thông tin liên lạc hiện có của các ngành, địa phương, đơn vị và phương án thông tin liên lạc trong mùa mưa bão của Trạm viễn thông đặt tại xã.

- Khi có tình huống xảy ra phải đảm bảo thông suốt mạng thông tin giữa ban chỉ huy PCTT- TKCN huyện với Ban chỉ huy PCTT- TKCN xã và các ban, ngành cấp xã, như lực lượng dân quân cơ động, Ban Công an.

- Có phương án đảm bảo thông tin dự phòng, trong trường hợp bất khả kháng bị mất liên lạc thì sử dụng lực lượng thông tin hỏa tốc trực tiếp từ các tổ thông tin liên lạc truyền tiếp... đảm bảo kịp thời, thông suốt chỉ huy, chỉ đạo trong mọi tình huống.

5. Đảm bảo vật chất.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các ngành, đơn vị, thôn xây dựng kế hoạch đảm bảo vật chất, phương tiện, lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết, chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả, thiên tai, tai nạn và TKCN ..., Ban chỉ huy TKCN xã tập trung chỉ đạo chuẩn bị chu đáo và cung cấp kịp thời những trang thiết bị cần thiết cho các thôn, trong khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra các tình huống, thiên tai, sự cố và tai nạn, thảm họa tai nạn đường bộ.

- Các thôn chủ động về lực lượng tại chỗ, huy động toàn bộ lực lượng sẵn có trong thôn tham gia PCTT khi cần thiết theo chỉ huy của Trưởng thôn.

- Phương tiện: Huy động toàn bộ phương tiện tại chỗ của thôn: Xe ô tô, xe máy, xe đầu đọc...; Các thôn phải chủ động chuẩn bị các loại cây tre, luồng, bì bao tải, dây thừng, dây buộc....

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, xác định nhiệm vụ phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, huy động sức mạnh của toàn dân, sử dụng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2023 đạt hiệu quả; Chủ tịch UBND xã Cẩm Châu- Trưởng BCH PCTT- TKCN xã yêu cầu:

1. Đối với Ban chỉ huy PCTT- TKCN xã:

- Tổ chức rút kinh nghiệm công tác PCTT- TKCN năm 2023; Tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê các khu dân cư, thôn, hộ đang sinh sống ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng thiên tai..., để xây dựng kế hoạch, phương án phòng, tránh, khắc phục và PCTT& TKCN phù hợp, chỉ đạo các thôn nằm trong khu vực trọng điểm, có kế hoạch di dời trong nội bộ thôn, hộ dân đang sinh sống ở những nơi có nguy cơ ảnh hưởng cao về lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt đến nơi an toàn; thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị, dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết. (nhất là lực lượng, phương tiện tại chỗ).

- BCH xã, chỉ đạo ngay việc điều tra, khảo sát, đối với người, phương tiện; các khu vực dân cư có nguy cơ cao về ảnh hưởng thiên tai để xây dựng kế hoạch, phương án phòng tránh, khắc phục thiên tai, tai nạn, sự cố và PCTT&TKCN sát đúng thực tế và làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt.

- Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, căn cứ vào phương án PCTT&TKCN đã được phê duyệt, BCH xã, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó, khắc phục thảm họa, thiên tai, tai nạn, sự cố và TKCN; thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thông tin, báo cáo giữa Ban chỉ huy PCTT & TKCN xã với Ban chỉ huy PCTT& TKCN huyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của Chủ tịch UBND xã và Ban chỉ huy PCTT& TKCN huyện; đồng thời chỉ đạo các thôn thực hiện tốt phương án, kế hoạch PCTT&TKCN theo phương châm 4 tại chỗ. Thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy PCTT& TKCN huyện, để theo dõi và chỉ đạo.

2. Các ngành, các thôn: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch, phương án và triển khai thực hiện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo lệnh của Chủ tịch UBND xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp với các lực lượng, làm tốt công tác tổ chức PCTT&TKCN, khắc phục hậu quả và đảm bảo ANTT trước, trong và sau khi thiên tai, tai nạn xảy ra. Thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết trong mùa mưa bão.

VIII. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA VÀ TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN:

1. Chế độ kiểm tra.

- Các thành viên BCH PCTT& TKCN xã, tổ chức kiểm tra thường xuyên các đơn vị, cơ sở trong xã về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

- Cương quyết xử lý theo Luật phòng, chống thiên tai số: 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, đối với thôn hoặc cá nhân không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm túc về chuẩn bị vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ của các thôn phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Không tổ chức thường trực thường xuyên tại, các điểm xung yếu, tại các thôn trong khung thời gian theo quy định.

- Không trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, không huy động được lực lượng, không huy động được vật tư thiết bị để xử lý tình huống khi sự cố thiên tai xảy ra.

- Không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm túc Quyết định của người có thẩm quyền. Không báo cáo thông tin kịp thời hoặc báo cáo thiếu chính xác, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo thực hiện phương án PCTT&TKCN.

Chủ tịch UBND xã, Ban chỉ huy PCTT& TKCN xã, đề nghị trưởng thôn, các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đóng trên địa bàn và các ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác PCTT& TKCN năm 2023./.

Nơi nhận:

- Phòng nông nghiệp&PTNT huyện (B/c);
- TT Đảng ủy HĐND, UBND xã (B/c);
- Thành viên BCĐ xã, các thôn (T/h)
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Quách Văn Mạnh